



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สาธิต มศว รับเด็กแนวใหม่

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2551 มศว ได้ปรับวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายประถม และสาธิตปทุมวัน โดยวิธีการสอบยังคงสอบทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์เช่นเดิม แต่วิธีการที่เด็กมายื่นใบสมัครนั้น จะเพิ่มคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยต้องการนั้นคือ เด็กต้องมีความสุขภาพอ่อนน้อม มีพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะ ในปีการศึกษา 2551 จะเป็นโครงการนำร่องไปก่อนและในปีต่อไปจะเตรียมพัฒนารูปแบบการคัดสรรเด็กเต็มรูปแบบ

ในวันที่เด็กมาสมัครสอบนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเป็นสถานีไว้เพื่อดูลักษณะต่างๆ ไปของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว ทรงผม นอกจากนี้จะดูในเรื่องมารยาทการไหว้ กราบ ส่งของให้ผู้ใหญ่ เดินผ่านผู้ใหญ่ว่าแสดงกิริยามารยาทได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การนำเรื่องมารยาทเหล่านี้มาพิจารณาตั้งแต่การยื่นใบสมัคร เพื่อให้นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนักในสังคมโดยรวม เป็นแรงกระเพื่อมให้โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วทั้งประเทศได้ตระหนักเรื่องมารยาทควบคู่ไปกับการคัดเด็กเข้าเรียนโดยการสอบที่เน้นเรื่องวิชาการ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่าหากโรงเรียนหรือสถานการศึกษาใด เห็นแนวทางการคัดสรรเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และปทุมวัน และต้องการนำวิธีการคัดสรรในลักษณะนี้ไปใช้บ้าง ทาง มศว ก็ยินดีมาก เพราะต้องการบอกให้สังคมรับรู้ว่า การคัดสรรเด็กเข้าเรียนโดยเน้นวิชาการ และไม่ดูในเรื่องมารยาทหรือวิธีการปฏิบัติทางสังคมอื่นๆ จะได้แต่เด็กเก่ง แต่มารยาทอื่นๆ มีปัญหา อย่างไรก็ตามการดูเรื่องมารยาทของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรและปทุมวันนั้น ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำก่อนที่เด็กจะยื่นใบสมัครเพียงแค่นั้น ส่วนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ยังดำเนินการเช่นเดิม แต่เด็กทุกคนที่จะมาสอบเข้ามศว ประสานมิตรและปทุมวันต้องมีมารยาททางสังคม รู้กาลเทศะ